

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังดอลลาร์ดีดตัวกลับช่วงสั้น, นักลงทุนรอดูทิศทาง ธปท.

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลง หลังดอลลาร์ฟื้นตัวช่วงสั้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังต่อการดำเนินมาตรการเพิ่มเติม ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในการดูแลค่าเงินบาท

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 34.55 และแนวต้านที่ 34.45

*ดอลลาร์/เยนรักษาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้ ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย แต่ดอลลาร์/เยน ยังคงได้รับแรงกดดัน หลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลงสู่ทะเล

*ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม จากคำสั่งซื้อของผู้นำเข้าญี่ปุ่นด้วย เนื่องจากวันนี้เป็นวัน gotobi หรือวันที่ลงท้ายด้วยเลข 5 หรือ 0 ซึ่งเป็นวันที่มักมีการชำระบัญชีในบริษัทญี่ปุ่น

*แต่ดอลลาร์ได้รับแรงกดดัน จากความกังวลเรื่องการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีน และจากการคาดการณ์ที่ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ จะเผชิญกับความยากลำบากในการผลักดันนโยบายของเขา หลังประสบความล้มเหลวในการผลักดันมาตรการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ

*กองทัพเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือได้ทำการยิงขีปนาวุธจากชายฝั่งตะวันออก ลงสู่ทะเลนอกคาบสมุทรเกาหลีในวันนี้ ก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในวันพรุ่งนี้และวันศุกร์นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือกันเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

*เหตุการณ์ยิงขีปนาวุธดังกล่าว กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อเยน ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 83.46 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 6.3 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 3.57 พันล้านบาท

*09.40 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.531/544 จาก 34.419 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 36.868/900 จาก 36.738 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 110.73/76 จาก 110.72 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0677/80 จาก 1.0672 เมื่อวาน

"ดอลลาร์เอเชีย อยู่ในช่วงของการ rebound หลังจากที่ลงมาพอสมควร ส่วนปัจจัยเรื่องของแบงก์ชาติ ก็คงต้องดูว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มหรือเปล่า ทำให้นักลงทุนบางส่วนอาจจะระวังตัวมากขึ้น" ตีลเลอร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้